



ที่ พร ๐๐๒๓.๖/ว ๒๒๕

สำนักงานส่งเสริมการปกครอง  
ท้องถิ่นจังหวัดแพร่  
ถนนราษฎร์อุทิศ พร ๕๔๐๐๐

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้ร่วมโครงการอบรม “การบริหารงานท้องถิ่นเป็นเลิศ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

เรียน ท้องถิ่นอำเภอสูงเม่น ท้องถิ่นอำเภอสอง และ ท้องถิ่นอำเภอลอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือสถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ อว ๐๖๕๗.๑๐๒๐/๕๕๑  
ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยที่สถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดโครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นหลักสูตรเชิงวิชาการ (ศึกษาดูงาน) เรื่อง “การบริหารงานท้องถิ่นเป็นเลิศ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบแนวคิด เกี่ยวกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงระเบียบ กฎหมาย ข้อสั่งการ และแนวทางปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สอดคล้องตามมาตรฐานและตัวชี้วัดประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งเสริมให้มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการบริหารงาน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด การบริหารงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา หลักการทรงงาน และผลสำเร็จของ การพัฒนาตามโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการ กำหนดทิศทางการพัฒนา และแนวทางปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับบริบทของแต่ละองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ห้วงระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ จังหวัดเพชรบุรี โดยแจ้งให้สำนักงานส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมตามโครงการดังกล่าว นั้น

เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ในการทำงานในเรื่องดังกล่าว สำนักงาน ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่พิจารณาแล้ว จึงขอแจ้งท่านเข้ารับการอบรมตามโครงการดังกล่าว ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

  
(นายต่อพงษ์ ทับทิมโต)  
ท้องถิ่นจังหวัดแพร่

กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่น

และประสานงานท้องถิ่นอำเภอ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๑๑๑



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่
เลขที่ 1773
วันที่ 15 พ.ค. 2566
เวลา

ที่ อว ๐๖๕๗.๑๐๒๐/๕๕๑

สถาบันบริการวิชาการ  
แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
๗๔๔ ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง  
อำเภอเมืองนครราชสีมา  
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐

๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรเชิงวิชาการ(ศึกษาดูงาน) “การบริหารงานท้องถิ่นเป็นเลิศ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

อ้างถึง หนังสือสถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่ อว ๐๖๕๗.๑๐๒๐/๕๑๕ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖

ตามที่สถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดโครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นหลักสูตรเชิงวิชาการ (ศึกษาดูงาน) เรื่อง “การบริหารงานท้องถิ่นเป็นเลิศ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบแนวคิด เกี่ยวกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงระเบียบ กฎหมาย ข้อสั่งการ และแนวทางปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สอดคล้องตามมาตรฐานและตัวชี้วัดประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งเสริมให้มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการบริหารงาน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดการบริหารงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา หลักการทรงงาน และผลสำเร็จของการพัฒนาตามโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการกำหนดทิศทางการพัฒนา และแนวทางปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับบริบทของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระหว่าง วันที่ ๒๔ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ จังหวัดเพชรบุรี รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึงนั้น

สถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของท่านในการนำไปใช้ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลดียิ่งขึ้น จึงขอเรียนเชิญข้าราชการในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมการอบรมตามวัน เวลา และ สถานที่ ดังกล่าว

เรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวจุฬาลักษณ์ พลเสนา)

สถาบันบริการวิชาการแห่งมทร.อีสาน  
โทรศัพท์ ๐๔๔ ๒๓๓ ๐๐๐ ต่อ ๕๑๐๑  
อีเมล USI.Regis@gmail.com

ผู้อำนวยการสถาบันบริการวิชาการ  
แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน